

ธรรมนูญสุขภาพ (พันธะสัญญาของชาวบางพระ)
ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554

คำปรารภ

ตามเจตนารมณ์ของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดหลักการมีส่วนร่วม การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนบนพื้นฐานข้อมูลวิชาการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่ง สุขภาพที่ดีของประชาชนในทุกมิติ ดังนั้นการจัดทำธรรมนูญสุขภาพของตำบลบางพระก็อยู่ภายใต้การ ดำเนินงานตามหลักการดังกล่าว โดยมีความมุ่งหมายให้ประชาชนตำบลบางพระมีสุขภาพดีเป็นตำบลแห่ง สุขภาวะ รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐ อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมในตำบลบางพระ ได้ใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลบางพระ เป็น แนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของตำบลบางพระ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญสุขภาพตำบลบางพระ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554”

ข้อที่ 2 การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลบางพระ ให้มีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน หลังจากคณะกรรมการ ธรรมนูญสุขภาพตำบลบางพระมีมติเห็นชอบ

ข้อที่ 3 คำนิยาม.....

ข้อที่ 4 ธรรมนูญนี้มีผลบังคับใช้กับประชาชนและหน่วยงานรัฐ องค์กรชุมชน(กลุ่มชมรม) ภาคเอกชนใน ตำบลบางพระเท่านั้น

หมวดที่ 1 ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพชาวตำบลบางพระ

ข้อที่ 5 ชาวตำบลบางพระร่วมกันสร้างสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อมุ่งสู่ตำบลสุขภาวะด้วยความรัก ความเข้าใจ ความปรารถนาดี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบนพื้นฐาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดที่ 2 การจัดระบบสุขภาพที่ดีของตำบล

ข้อที่ 6 จัดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระมีมาตรฐานการบริการที่ดี และเอื้อต่อสุขภาพ

ข้อที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย จัดสถานที่ในการออกกำลังกายและจัด สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ

ข้อที่ 8 ระบบส่งต่อผู้ป่วยมีมาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการได้ทุกกลุ่มตามความประสงค์

หมวดที่ 3 การควบคุมป้องกันปัจจัยที่คุกคาม ต่อสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ข้อที่ 9 การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล การเผาเศษไม้ วัชพืชทางการเกษตร อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่มีการตกลงร่วมกัน

ข้อที่ 10 จัดให้มีการป้องกันภัยจากการประกอบอาชีพ

ข้อที่ 11 การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ ตำบลบางพระ

ข้อที่ 12 การควบคุมป้องกันภัยจากยาเสพติด และภัยทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ข้อที่ 13 การควบคุมและสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการควบคุมพาหะของโรคในตำบลบางพระ

หมวดที่ 4 การติดตามประเมินผลทั้งปริมาณ และ คุณภาพ ด้านสุขภาพ

ข้อที่ 14 สนับสนุนให้มีการบริหารด้านสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ 15 สนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผล และทำการวิจัยชุมชนด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ 16 มีระบบเตือนภัยและคืนข้อมูลให้คนให้ต่ำลงอย่างเหมาะสม และนำไปใช้ได้จริง

หมวดที่ 5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข

ข้อที่ 17 สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) อย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ 18 สนับสนุนให้ชุมชน องค์กร ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาพและการออกกำลังกาย

ข้อที่ 19 สนับสนุนให้ชุมชนมีการดำเนินงานด้านครอบครัวอบอุ่น

หมวดที่ 6 การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

ข้อที่ 20 จัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับตำบล โดยเน้นหน้าที่สุขภาพประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

หมวดที่ 7 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสาธารณสุข

ข้อที่ 21 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของ องค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ ทุกสัปดาห์

ข้อที่ 22 จัดให้มีการประชุมสมัชชาสุขภาพระดับตำบลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งทำเอกสารเผยแพร่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระ

หมวดที่ 8 พัฒนาภูมิปัญญาไทยและแพทย์ทางเลือก

ข้อที่ 23 องค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรชาญชุมชน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

ข้อที่ 24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระจัดให้มียาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในตำบลบางพระตามสมควร

หมวดที่ 9 การระดมทรัพยากรและการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานด้านสุขภาพ

ข้อที่ 25 องค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระจัดสรรงบประมาณด้านส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย การควบคุม การป้องกัน โรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการสร้างแกนนำตัวอย่างให้แก่ชุมชน

ข้อที่ 26 ให้กรรมการหมู่บ้าน กรรมการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ และองค์กรเอกชนในตำบลบางพระ สนับสนุน ส่งเสริมการออกกำลังกาย งบประมาณ และ สถานที่ตามความพร้อมของแต่ละหมู่บ้าน

หมวดที่ 10 สำนักธรรมนูญสุขภาพ

ข้อที่ 27 ให้สำนักงานธรรมนูญสุขภาพตำบลบางพระซึ่งเป็นองค์กรชุมชนร่วมกับคณะกรรมการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ กำกับ ดูแล และขับเคลื่อน ให้เป็นไปตามธรรมนูญสุขภาพ

ข้อที่ 28 การบริหารจัดการสำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลบางพระให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสำนักธรรมนูญสุขภาพที่จะจัดทำขึ้นภายหลัง

หมวดที่ 11 หมวดเฉพาะกาล

ข้อที่ 29 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ให้ดำเนินการทบทวนเมื่อดำเนินการไปแล้ว 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพของประชาชนตำบลบางพระเป็นหลัก